

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX
Số: 88 /MED/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Địa chỉ: 358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 0100108430

Người đại diện: Trần Hoàng Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin định kỳ của tổ chức quy định giải trình cụ thể đối với trường hợp lợi nhuận sau thuế chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm nước.

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex giải trình BCTC quý III năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần 3 tháng (tháng 7,8,9 năm 2020) của Quý III năm 2020 chỉ đạt ~72% (25.538.215.919) so với cùng kỳ năm 2019 là do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng, dẫn đến tình hình cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm tại Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà phân phối gia công, cất lô sản phẩm của Công ty cũng sụt giảm doanh số ở mức lớn, hệ thống phân phối 3 miền của Công ty cũng đã cố gắng nhưng không đạt được nhiều khả quan và chưa bù đắp được doanh số của các Nhà phân phối

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng chỉ đạt khoảng 20% so với năm 2019 là do nền kinh tế giảm kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của toàn dân giảm, một số mặt hàng Công ty phải giảm giá bán để giữ thị phần và hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, Mặt khác để đảm bảo đời sống người lao động cũng như tinh thần tương thân tương ái trong toàn thể CBCNV, HĐQT và Ban TGD vẫn quyết định chi trả lương, thưởng đúng và đủ như quy định hàng năm.

Với những khó khăn chung trong kinh doanh, các chi phí nhân công và phúc lợi không giảm do đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị đã giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về sự thay đổi các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Quý III/2020 của Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

